



Mga Katotohanan sa Karagdagang Tulong ng Programa sa Nutrisyon (SNAP)

Ano ang nasa loob

Ano ang SNAP?	1
Maaari ba kayong makakuha ng SNAP?	1
Kung kayo ay nakatira sa California	2
Mga Kahilingan sa Kita	2
Mga Kahilingan sa Mga Pinagkukuhanan ng Kinita	2
Mga Kahilingan sa Trabaho	3
Iba pang Mga Kahilingan sa Pagiging Karapat-dapat	3
Paano kayo maaaring mag-apply para sa SNAP?	3
Magkano ang maaari ninyong matanggap?	4
Pakikipag-ugnayan sa Social Security	4

Ano ang SNAP?

Ang Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), na dating tinatawag na food stamps, ay nakakatulong sa mga low income na tao na makabili ng masusustansiyang pagkain. Sa pamamagitan ng pederal na programa na SNAP, ang mga ahensya ng estado ay namamahala sa isang programa sa pamamagitan ng mga lokal na tanggapan. Maaari kayong maging karapat-dapat na makatanggap ng mga benepisyo ng SNAP kung nakatugon kayo sa ilang mga kahilingan batay sa kinita at pinagkukuhanan ng kita.

Maaari ba kayong makakuha ng SNAP?

Para makakuha ng mga benepisyo ng SNAP, kailangang makatugon ang inyong sambahayan sa ilang mga kondisyon at kahilingan. Kasama sa isang sambahayan ang lahat ng nakatira kasama ninyo, iyong mga bumibili, at naghahanda ng pagkain.

Kung kayo ay walang tirahan, maaari pa rin kayong makatanggap ng mga benepisyo ng SNAP kahit na wala kayong address, isang matutuluyan na lugar, o lugar na malulutuan ng mga pagkain. Karaniwan, matuturing kayong walang tirahan kung wala kayong pirming regular

- Mag-apply para sa retirement, kapansanan at mga benepisyo sa Medicare;
- Maghanap ng mga kopya ng aming mga inilathala;
- Makuha ang mga sagot sa mga madalas a katanungan; at
- Marami pang iba!

Ang ilang sa mga serbisyong ito ay makukuha lang sa wikang Ingles. Bumisita sa aming Multilanguage Gateway para sa impormasyon sa wikang Tagalog. Kami ay nagkakaloob ng libreng serbisyo ng interpreter para tulungan kayo sa pagsasagawa ng inyong dapat gawin sa Social Security. Ang mga serbisyo ng interpreter ay handang magamit kung kayo ay makikipag-usap sa amin sa telepono o sa tanggapan ng Social Security.

Tumawag sa amin

Kung wala kayong access sa internet, kami ay naghahandog ng maraming mga automated na serbisyo sa pamamagitan ng telepono, 24 oras, 7 araw sa isang linggo. Tumawag sa amin sa walang bayad na toll sa **1-800-772-1213** o sa aming TTY na numero, **1-800-325-0778**, kung kayo ay hindi nakakarinig o nahihirapan makarinig.

Kung kailangan ninyong makipag-usap sa isang tao, masasagot namin ang inyong mga tawag mula 7 a.m. hanggang 7 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Humihingi kami ng kaunting pasensya sa mga panahon na napakaraming ginagawa dahil maaari kayong makaranas ng higit sa karaniwang dalas na pagka-busy ng telepono at mas matatagal na panahon ng paghihintay sa tawag para makausap kami. Inaasahan namin na makapaglingkod sa inyo.



Securing today
and tomorrow

Social Security Administration

Publication No. 05-10101-TL | February 2017

Mga Katotohanan sa Karagdagang Tulong ng Programa sa Nutrisyon (SNAP)

Supplemental Nutrition Assistance Program Facts (Tagalog)

Produced and published at U.S. taxpayer expense

Ang nagbabayad ng buwis sa U.S. ang nagbayad para sa paglikha at paglathala nito